

ประจำวันที 19-25 เมษายน 2560

ก.เกษตรฯ ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาสินค้าข้าวสร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นต่อยอดเชิงพาณิชย์

พล.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องข้าว พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวอย่างครบวงจร ว่า การจัดงานดังกล่าวได้เชิญผู้ที่รับผิดชอบด้านงานวิจัย ผู้มีความรู้ประสบการณ์ในด้านเกษตรโดยเฉพาะในเรื่องของข้าว มาพูดคุยกันให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นในการร่วมมือกันปลูกข้าว และผลิตข้าวออกมาเพื่อใช้ประโยชน์ในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ยา สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์บำรุงผิวต่าง ๆ ซึ่งถือว่าการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพของข้าว ซึ่งประเทศไทยมีปริมาณการปลูกในประเทศจำนวนมาก และในอนาคตจะมีการเชิญผู้ประกอบการในการนำผลวิจัยไปผลิต ทำให้ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น และจะมีการจำหน่ายออกไปทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย

ทั้งนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องของงานวิจัยที่ผ่านมาได้มีการปฏิรูปรองงานวิจัยครั้งใหญ่ มีการรวมงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ ยังปฏิรูปในเรื่องของบุคคลากร โดยการพัฒนาคณะ การพัฒนาในเรื่องของโครงการให้มีความต่อเนื่อง รวมถึงการแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงเกษตรฯ โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ได้บริหารจัดการทุนวิจัย จนมีผลงานวิจัยที่ประสบผลสำเร็จทั้งในเชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ และเชิงนโยบายในกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหาข้าวครบวงจร ด้าน "นํางานวิจัยและนวัตกรรมช่วยต่อเติมห่วงโซ่คุณค่า" จึงได้ให้ทุนสนับสนุนแก่นักวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม พัฒนาสินค้าข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง ทั้งในกลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพ โภชนเภสัช เวชภัณฑ์และเวชสำอาง

การจัดงานสัมมนาดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ร่วมมือกับหน่วยงานให้ทุนวิจัยภายใต้ชื่อ "เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ" หรือ คอบช. บริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศกลุ่มเรื่องข้าวอย่างต่อเนื่อง โดยมี สวก. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบบริหารทุนวิจัย เพื่อจัดสรรให้แก่โครงการวิจัยที่สามารถแก้ปัญหาเรื่องการผลิตและคุณภาพข้าวอย่างครบวงจร โดยในปีงบประมาณ 2555 - 2557 ได้จัดสรรทุนวิจัยให้แก่ักวิจัย รวมทั้งสิ้น 608 ล้านบาท จำนวน 192 โครงการ

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดทิศทางการวิจัยในการยกระดับการผลิตข้าว การรักษาอัตลักษณ์ของข้าวไทย รวมถึงสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ทั้งนี้ ต้องรู้จักความต้องการของตลาดเป็นหลัก โดยการสร้างและปลูกพันธุ์ข้าวที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ อุตสาหกรรม และผู้บริโภคด้วย

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

อศ.ก.แผนคุมขนย้ายข้าวในสต็อก 1.17 ล้านตันเข้าสู่อุตสาหกรรม ป้องกันข้าวไหลกลับเข้าตลาด บริโภค

พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวทรวง ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า (บอร์ตอศ.) เปิดเผยว่า อศ.ได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กรมการค้าต่างประเทศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการตำรวจทางหลวง และกรมทางหลวง เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงขั้นตอนการขนย้ายข้าวสารในสต็อกรัฐบาลเข้าสู่อุตสาหกรรม และวางมาตรการควบคุมการขนย้ายข้าวออกจากคลังสินค้าต้นทางไปยังคลังสินค้าปลายทางของผู้ชนะการประมูล เพื่อป้องกันข้าวดังกล่าวรั่วไหลกลับเข้ามาสู่ตลาดข้าวเพื่อการบริโภค หลังจากที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้อนุมัติจำหน่ายข้าวสารในสต็อกเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนให้กับผู้ซื้อ 12 ราย ปริมาณ 1.17 ล้านตัน มูลค่า 5,796 ล้านบาท

สำหรับแนวทางการควบคุมการขนย้ายนั้น จะมีการจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจ สุ่มตรวจตลอดเส้นทางการขนย้ายข้าว คลังสินค้าต้นทาง และคลังสินค้าปลายทาง โดยไม่แจ้งล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม การขนย้ายครั้งนี้ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ขนย้ายมากขึ้น โดยไม่ต้องขออนุญาตการขนย้ายจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จากก่อนหน้านี้ต้องขออนุญาตก่อน ซึ่งจะทำให้การขนย้ายรวดเร็วขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของ อศ. และหัวหน้าคลังประจำอยู่ตามโกดังต่างๆ รับผิดชอบขั้นตอนการปฏิบัติ และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

นอกจากนี้ คลังสินค้าที่ปลายทาง จะต้องติดตั้งกล้อง CCTV และต้องรายงานข้อมูลสินค้าผ่านเว็บไซต์ www.pwo.co.th เพื่อรายงานให้เจ้าหน้าที่ อศ. รับผิดชอบ และเมื่อขนย้ายข้าวถึงสถานที่ปลายทางแล้ว อศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสุ่มตรวจปริมาณข้าวอีกครั้งว่าตรงตามปริมาณการขนย้ายหรือไม่ หากตรวจพบว่าผู้ซื้อไม่นำข้าวสารเข้าสู่กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมตามที่ได้แจ้งไว้ในวัตถุประสงค์ที่ขอซื้อจะต้องชำระค่าปรับ 25% ของมูลค่าข้าวสารที่ไม่ได้นำเข้าสู่กระบวนการอุตสาหกรรม และหาก อศ. เลิกสัญญา ผู้ซื้อจะต้องเสียค่าปรับ 25% ของมูลค่าปริมาณข้าวสารที่ยังไม่ได้รับมอบและขนย้าย รวมทั้งจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งแพ่งและอาญาด้วย

อย่างไรก็ตาม ภายในสัปดาห์หน้า อศ. จะลงพื้นที่สุ่มตรวจคลังสินค้าใน 5 จังหวัดที่เป็นคลังสินค้าปลายทาง ประกอบด้วย 1.จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย 2.จังหวัดกำแพงเพชร 3.จังหวัดนครปฐมและจังหวัดราชบุรี 4.จังหวัดปทุมธานี และ 5.จังหวัดระยอง

"เนื่องจากจากเดิมกำหนดให้ขนข้าวได้ในช่วงตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก แต่ครั้งนี้กำหนดให้รถบรรทุกคันสุดท้ายออกจากโกดังได้ไม่เกินเวลา 18.00 น. และจะต้องซีลรถบรรทุกที่ขนข้าวทุกคันตลอดการขนย้าย โดยระยะเวลาต้องสอดคล้องกันกับการระยะเวลาการเดินทาง หากตรวจพบว่าใช้เวลานาน ไม่สัมพันธ์หรือผิดปกติ เจ้าหน้าที่ตำรวจในจุดตรวจสอบสามารถเรียกให้หยุดเพื่อตรวจสอบได้"พล.ต.ท.ไกรบุญ กล่าว
ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

จับตา! "พาณิชย์"เตรียมล้างสต็อกข้าวรัฐ 4ล้านตัน ยอมขาดทุน! ปิดบัญชีจำหน่าย-VCFคว่ำข้าวอุตสาหกรรม

ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจรายงานว่า ในปี 2560 แผนการระบายสต็อกข้าวสารของรัฐบาลเป็นไปอย่างเร่งรัดมากขึ้น โดยเพียงแค่ 4 เดือน รัฐบาลได้เปิดประมูลไปแล้ว 2 ครั้งรวม 5.2 ล้านตัน หากเทียบกับปี 2559 ทั้งปีที่รัฐบาลระบายข้าวออกไปทั้งปี 10 ล้านตัน โดยแบ่งเป็นการระบายข้าวสารเพื่ออุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหารคน ครั้งที่ 1/2560 ปริมาณ 3.66 ล้านตัน ซึ่งสามารถขายได้ 1.6 ล้านตัน และล่าสุดเป็นการเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าว

กลุ่ม 3 เข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1/2560 ปริมาณ 1.037 ล้านตัน ในวันที่ 28 เมษายนนี้ หากระบายหมดรัฐบาลจะมีสต็อกข้าวเหลือ 4 ล้านตัน ซึ่งยังคงมีแผนจะระบายต่อเนื่องในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2560 ตั้งเป้าหมายจะให้หมดภายในปีนี้เพื่อเป็นการล้างไฟไหม้ทั้งหมด ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและดูแลรักษาข้าวที่แบกอยู่ 17 ล้านบาทต่อวัน

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เป้าหมายการระบายข้าวในสต็อกรัฐเชื่อว่า จะหมดภายในปี 2560 อย่างแน่นอน จะทำให้กลไกตลาดข้าวเข้าสู่ปกติ ภาระของรัฐบาลในการดูแลข้าวในสต็อก รัฐบาลอยู่ที่ประมาณ 17 ล้านบาทต่อวันจะหายไป โดยการระบายข้าวภายใต้การบริหารงาน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สามารถระบายข้าวไปได้ 11.73 ล้านตัน มูลค่าอยู่ที่ 111,746 ล้านบาท และบางส่วนเป็นการส่งมอบ ระบายข้าวออกไป ภายใต้รัฐบาลชุดเดิมอยู่ที่ 0.99 ล้านตัน รวมเป็น 12.72 ล้านตันจากสต็อกที่รับมาทั้งหมด 17.76 ล้านตัน

"ขณะนี้ข้าวในสต็อกรัฐคงเหลือเพียง 5.04 ล้านตัน หากระบายข้าวครั้งนี้หมดจะส่งผลให้ปริมาณข้าวในสต็อกรัฐคงเหลือจากการระบายครั้งที่ผ่านมามีประมาณ 4 ล้านตันเศษ แบ่งเป็นข้าวเพื่อการบริโภคเหลือ 1.72 ล้านตัน ซึ่งคาดว่าจะนำกลับมาเปิดระบายได้อีกครั้งในเดือนพฤษภาคม 2560 และข้าวกลุ่มที่ 2 เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมที่มีใช้อาหารคนเหลืออีก 2.15 ล้านตัน ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำออกมาระบายได้ในช่วงเดือนมิถุนายน 2560"

รายงานข่าวระบุว่า หากคำนวณปริมาณข้าวที่ คสช.อนุมัติขายไป 11.73 ล้านตัน มูลค่า 111,746 ล้านบาท คิดเป็นราคาเฉลี่ยที่ขายตันละ 11,000 บาท เทียบกับราคาต้นทุนราคาจำนำคิดเป็นข้าวสาร ตันละ 24,000 บาท เท่ากับรัฐจะขาดทุนตันละ 13,000 บาท รวมปริมาณ 11.73 ล้านตันจะขาดทุนจากต้นทุนรับจำนำข้าวทั้งสิ้น ประมาณ 1.5 แสนล้านบาท

อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามไปยังผู้ประกอบการโรงสี และผู้ส่งออกแจ้งว่า หลังจากรัฐบาลทดสอบครั้งใหญ่ 2 ครั้ง แต่ปรากฏว่าราคาข้าวสารในตลาดปรับสูงขึ้น เช่น ราคาข้าวขาวจากตันละ 11,400 เป็น 11,700-11,800 บาท และทยอยขึ้นต่ออีกตันละ 300-400 บาท

แหล่งข่าวจากวงการส่งออกข้าวกล่าวว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาปรับสูงขึ้น เป็นผลมาจากมีข่าวตีว่า ตลาดอิหร่านและอิรักจะมีการเปิดประมูลนำเข้าข้าวเร็ว ๆ นี้ โดยเฉพาะตลาดอิหร่านซึ่งปีนี้ประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรงมากที่สุดในรอบ 20 ปี อาจมีความต้องการนำเข้าข้าวขาว 100% และข้าวหอมมะลิปริมาณรวม 200,000-300,000 ตัน และอิรักมีข่าวว่าจะทยอยเปิดประมูลนำเข้าโดยล่าสุดเปิดประมูลเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560 ซึ่งเอกชนไทยเสนอราคาแข่งขันด้วย ราคาซี ไอ เอฟ ตันละ 408-435 เหรียญสหรัฐ ต่ำที่สุดเทียบกับราคาอินเดียตันละ 450.75 - 517.06 เหรียญสหรัฐ ราคาอาร์เจนตินา ตันละ 540 เหรียญสหรัฐ ราคาอูรุกวัย ตันละ 541-556 เหรียญสหรัฐ บราซิล 553 เหรียญสหรัฐ และสหรัฐตันละ 589.50 เหรียญสหรัฐ

"ขณะนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมที่รัฐบาลจะระบายสต็อกข้าวล้างไฟออกมา แต่รัฐบาลต้องมีมาตรการกำกับดูแลการขนย้ายข้าว เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวเสื่อมที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั้งที่ประมูลเพื่ออาหารสัตว์ 1.6 ล้านตัน และที่กำลังจะขึ้นของอีก 1.037 ล้านตัน แอบไหลกลับเข้าสู่ตลาดจนกระทบต่อราคาข้าวในตลาดอีก เพราะในการระบายข้าวล็อตที่ผ่านมาก็ปรากฏว่ามีการนำเข้าข้าวหอมมะลิจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นข้าวจากโครงการรับจำนำปี 2556/2557 มาประมูลเป็นข้าวเสื่อม ซึ่งมีผู้ผลิตอาหารสัตว์รายหนึ่งซื้อไปในราคาเพียงแค่ตันละ 6,100 บาท แต่คนในวงการรู้ว่าข้าวคลังนี้มีคุณภาพที่ยังพอจะปรับปรุงเพื่อการบริโภคได้"

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบผลการประมูลข้าวเพื่อใช้อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหารคน ครั้งที่ 1/2560 ลอตล่าสุดที่อนุมัติขายให้กับเอกชน 13 ราย ปริมาณรวม 1.62 แสนตัน (ตามตาราง) พบว่ามีบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์ ยักษ์ใหญ่ของประเทศ คือ บริษัท วี.ซี.เอฟ. ชนะประมูลสูงสุดไปถึง 7.5 แสนตัน ในราคาเฉลี่ยที่ กก.ละ 4-5 บาท ในขณะที่ส่งผลให้ภาวะตลาดสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ เช่น มันสำปะหลัง อ่อนตัวลงอย่างมากในบาง จังหวัดเหลือเพียง กก.ละ 1.00-1.20 บาท จากก่อนหน้านี้ที่ 1.60 บาท และมีการคาดการณ์ว่าการระบายข้าวลอต ใหม่ที่ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 28 เมษายนนี้ ผู้ผลิตเอทานอล และชีวมวลจะเสนอราคาซื้อแค่ กก.ละ 1-3 บาท เท่านั้น ซึ่งจะถือว่าเป็นราคาที่ต่ำสุดที่เคยเปิดประมูลมา

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

พาณิชย์ เปิดยื่นซองประมูลข้าวใช้อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ 1.03 ล้านตัน วันที่ 28 เม.ย.นี้

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 เมษายนที่ผ่านมา ประธาน กรรมการ นบข. ได้เห็นชอบให้กรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะทำงานฯ ออกประกาศการจำหน่าย ข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1/2560 ปริมาณ 1.03 ล้านตัน ตามแผนการระบายข้าวคงเหลือในสต็อกของรัฐที่คณะกรรมการ นบข. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

สำหรับข้าวสารในสต็อกของรัฐที่นำออกมาจำหน่ายเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ใน ครั้งนี้ เป็นข้าว 16 ชนิด ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ 100 % ชั้น 2 ข้าวหอมจังหวัด ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 10% ข้าว ขาว 15% ข้าวขาว 25% เลิศ ข้าวปทุมธานี ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวท่อนหอมมะลิ ข้าวท่อนหอมจังหวัด ข้าวท่อน ปทุมธานี ปลายข้าวหอมมะลิ ปลายข้าวหอมจังหวัด ปลายข้าวปทุมธานี ปลายข้าว A1 เลิศ และปลายข้าว A1 ปริมาณรวมทั้งสิ้น 1.037 ล้านตัน จำนวน 157 คลัง ใน 34 จังหวัด โดยคณะกรรมการ นบข. ให้ความสำคัญกับการ จัดระบบมาตรการการตรวจสอบ การกำกับดูแล และการติดตามการนำข้าวดังกล่าวไปใช้ในอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เพื่อ การบริโภคของคนและสัตว์อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันข้าวรั่วไหลเข้าสู่ระบบการค้าปกติ

ทั้งนี้ กรมฯ ได้เปิดให้ผู้สนใจเข้าดูสภาพข้าวในคลังสินค้า ระหว่างวันที่ 19 – 25 เมษายน 2560 ตั้งแต่ เวลา 09.00 ถึง 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ และได้มีกำหนดจะเชิญผู้สนใจเข้ามารับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขการออกประกาศประมูล (TOR) ดังกล่าวนี้นี้ ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. จากนั้นวันที่ 26 เม.ย. จะเปิดให้ผู้สนใจยื่นซองคุณสมบัติ และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ พร้อมเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาซื้อวัน เดียวกันในวันที่ 28 เม.ย.นี้

นางดวงพร กล่าวถึงผลการยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การ บริโภคของคน ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ปริมาณ 3.66 ล้านตันว่า มีผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาซื้อ ข้าวสารในสต็อกของรัฐที่เสนอราคาซื้อสูงสุด จำนวน 15 ราย ใน 157 คลัง ปริมาณ 2.07 ล้านตัน ซึ่ง คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวและประธานกรรมการ นบข. ได้พิจารณาผลการยื่นซองเสนอราคาดังกล่าว แล้ว ตกลงขายให้กับผู้เสนอซื้อสูงสุด จำนวน 13 ราย ใน 125 คลัง ปริมาณ 1.62 ล้านตัน (ร้อยละ 44.32 ของ ปริมาณข้าวที่เปิดประมูล) มูลค่าเสนอซื้อ 7,929.58 ล้านบาท ซึ่งเป็นการตกลงขายให้ผู้เสนอซื้อในราคาสูงสุดที่ เหมาะสมกับสภาพข้าวโดยคำนึงถึงภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการเก็บรักษาข้าว และผลกระทบต่อตลาดข้าวและ

สัญญาซื้อขายอื่นๆ ทั้งนี้ กรมฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะการประมูลเข้าทำสัญญาซื้อขายข้าวกับองค์การคลังสินค้า และ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ภายใน 15 วันทำการแล้ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) บริหารประเทศ สามารถระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลไปได้ แล้วกว่า 11 ล้านตัน มูลค่ากว่า 110,000 ล้านบาท จากปริมาณที่รับภาระมาจากรัฐบาลชุดก่อนประมาณ 18 ล้านตัน โดยกระทรวงตั้งเป้าหมายระบายข้าวในสต็อกให้หมดภายในปีนี้

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พาณิชย์ คาดประมูลข้าวเสื่อม 1.04 ล้านตันได้ราคาต่ำ แต่เร่งระบายเพื่อลดภาระ มั่นใจหมดสต็อกปีนี้

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เชื่อว่าสิ้นปี 60 จะสามารถระบายสต็อกข้าวรัฐบาลที่รับมอบมาได้ทั้งหมด โดยนับตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศ ได้ระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาลที่เหลือจากรัฐบาลก่อน 17.76 ล้านตัน ไปได้แล้ว 12.72 ล้านตัน แบ่งเป็น การขายภายใต้การอนุมัติของรัฐบาลชุดปัจจุบันปริมาณ 11.73 ล้านตัน มูลค่า 111,000 ล้านบาท และอีก 990,000 ตัน เป็นการอนุมัติขายของรัฐบาลชุดก่อน แต่รับมอบในรัฐบาลชุดปัจจุบัน ซึ่งเชื่อว่าภายในปี 60 จะสามารถระบายสต็อกข้าวรัฐบาลที่รับมอบมาได้ทั้งหมด

สำหรับสต็อกข้าวรัฐบาลในปัจจุบันมีเหลืออยู่ทั้งหมด 5.04 ล้านตัน โดยจะนำข้าวกลุ่ม 3 ปริมาณ 1.04 ล้านตัน ซึ่งเป็นข้าวคุณภาพเสื่อม ข้าวผัดชนิด ผิดมาตรฐาน และเก็บนานเกิน 5 ปี มาเปิดระบายเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ทั้งคนและสัตว์บริโภค หรือเข้าสู่อุตสาหกรรมเอทานอล ซึ่งจะเปิดประมูลวันที่ 28 เม.ย.นี้ หากอนุมัติขายออกไปได้หมดจะเหลือข้าวอีกประมาณ 4 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวกลุ่ม 1 หรือข้าวที่สามารถบริโภคได้ตามปกติประมาณ 1.72 ล้านตัน ซึ่งจะนำมาเปิดประมูลเป็นการทั่วไปภายในเดือน พ.ค.นี้

ส่วนข้าวในกลุ่ม 3 ที่นำออกมาเปิดประมูล 1.04 ล้านตัน ในวันที่ 28 เม.ย.นี้ เป็นข้าวเสื่อมสภาพมาก ราคาเสนอซื้อนั้นอาจต่ำกว่าทุกกลุ่มที่นำมาเปิดประมูล โดยคณะทำงานระบายข้าวจะต้องเทียบเคียงราคาวัตถุดิบที่อุตสาหกรรมเข้ามาเสนอซื้อ ซึ่งการอนุมัติขายจะต้องใช้หลายปัจจัยประกอบการพิจารณา เช่น ค่าฝากเก็บสต็อกข้าวที่มีค่าใช้จ่ายวันละ 17 ล้านบาท หากไม่ขายจะต้องจ่ายต่อไปอีกเรื่อยๆ และยังทำให้สต็อกมีอยู่มาก รวมถึงผลกระทบต่อราคาข้าวในตลาดรวม เพราะปริมาณข้าวในสต็อกที่ยังมากอยู่ จะมีผลดึงราคาข้าวปัจจุบัน ซึ่งมูลค่าข้าวในตลาดมีมูลค่ามากกว่าผลขาดทุนจากการขายข้าวเสื่อม

"เรื่องขาดทุนต้องทำใจมานาน เพราะรับจำนำมาในราคาสูงขนาดนั้น การนำออกมาขายก็ต้องขาดทุน เชื่อว่าสังคมจะเข้าใจได้ ซึ่งข้าวกลุ่ม 3 ที่นำออกมาขายมีสภาพเสื่อมสุดๆ ขายได้เท่าไรก็ดีที่ว่างไว้เฉยๆ เพราะมีภาระค่าจัดเก็บสต็อก และกลไกตลาดข้าวก็ไม่เดินปกติหากยังมีภาระสต็อกอยู่ ส่วนเรื่องเรียกค่าเสียหายเซอร์เวย์อร์ และโกดังกลางที่ต้องรับผิดชอบค่าเสื่อมสภาพข้าว ก็อยู่ในกระบวนการของศาลที่ต้องเรียกค่าเสียหายต่อไป" นางดวงพร กล่าว

ขณะที่ข้าวกลุ่ม 2 หรือข้าวที่คนไม่สามารถบริโภคได้แต่สามารถระบายเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ได้ประมาณ 2.15 ล้านตัน จะนำมาเปิดประมูลในเดือน มิ.ย.นี้ และหากข้าวกลุ่ม 3 ระบายไม่หมดก็จะนำมาเปิดประมูลในเดือน ก.ค.ต่อไป

นางดวงพร กล่าวถึงการส่งออกข้าวของไทยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-18 เม.ย.60 ว่า สามารถส่งออกได้แล้ว 3.48 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.4% เทียบกับช่วงเดียวกันปี 59 คิดเป็นมูลค่า 51,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.87% คาดว่าการส่งออกข้าวไทยจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ส่งออก 10 ล้านตัน

รายงานข่าว แจ้งว่า หากคำนวณปริมาณข้าวที่ คสช.อนุมัติขายออกไป 11.73 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 111,000 ล้านบาท หรือราคาเฉลี่ยที่อนุมัติขายประมาณ 11,000 บาท/ตัน หรือ 11 บาท/กิโลกรัม (กก.) เมื่อเปรียบเทียบกับราคาต้นทุนจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกเฉลี่ย 15,000 บาท/ตัน หรือต้นทุนข้าวสาร 24,000 บาท/ตัน จะขาดทุนประมาณ 13,000 บาท/ตัน รวมปริมาณ 11.73 ล้านตัน จะขาดทุนจากต้นทุนรับจำนำข้าว ประมาณ 150,000 ล้านบาท

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

มั่นใจระบายข้าวค้างสต็อกกว่า 17.7 ล้านตันหมดในปีนี้

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศชี้แจงเงื่อนไขประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1 ปี 2560 กว่า 1.03 ล้านตัน ให้แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่สนใจ โดยเปิดให้เข้าดูสภาพข้าวในคลังสินค้า ซึ่งเป็นข้าวทั้งหมด 16 ชนิด เช่น ข้าวหอมมะลิ 100 % ชั้น 2 ข้าวหอมจังหวัด ข้าวขาว 5% และข้าวขาว 10% เป็นต้น 157 คลัง ใน 34 จังหวัด ระหว่างวันที่ 19 - 25 เมษายนนี้ และจะเปิดให้ยื่นซองตรวจสอบคุณสมบัติวันที่ 26 เมษายนนี้ ก่อนจะให้ผู้ผ่านคุณสมบัติ ยื่นซองเสนอราคาวันที่ 28 เมษายนนี้

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้รัฐบาลนำข้าวในสต็อกรัฐออกมาประกาศระบายทั้งหมดรวมกว่า 17.7 ล้านตัน ตั้งแต่ คสช.เข้ามาบริหารประเทศ ซึ่งยังเหลือบางส่วนระบายไม่หมดจากการเปิดประมูลล็อตที่ผ่านมา แต่ปริมาณที่อนุมัติระบายไปแล้ว 12.7 ล้านตัน แยกเป็นของ คสช. 11.7 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 110,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเกือบ 1 ล้านตัน เป็นข้าวที่ต้องส่งมอบตามสัญญาเดิมของรัฐบาลก่อน ทำให้ปัจจุบันข้าวสารในสต็อกรัฐเหลือประมาณ 5 ล้านตัน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ข้าวคุณภาพเพื่อการบริโภคประมาณ 1.72 ล้านตัน ข้าวเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน อีกประมาณ 2.15 ล้านตัน และกลุ่มสุดท้ายที่นำออกมาประมูลครั้งนี้อีกกว่า 1 ล้านตัน

ทั้งนี้ เชื่อว่าหากระบายทั้งหมดน่าจะไม่มีเม็ดเงินกลับมามากกว่า 150,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะขาดทุนมากกว่า 150,000 ล้านบาท โดยคิดจากราคาขายเฉลี่ยตันละ 11,000 บาท เมื่อเทียบกับราคารับจำนำที่แปรสภาพเป็นข้าวสารแล้วตันละ 24,000 บาท สำหรับการประมูลข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหารคนครั้งที่ผ่านมาราคาขายตันละ 5,000 บาท ทำให้ขาดทุนประมาณตันละ 19,000 บาท รวมแล้วขาดทุนกว่า 30,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่ารัฐบาลต้องเร่งระบายข้าว เนื่องจากต้องแบกรับภาระต้นทุนการดูแลรักษาสูงวันละ 17 ล้านบาท ยอมรับว่าการระบายแต่ละครั้งจะประสบปัญหาขาดทุน แต่จะพิจารณาเฉพาะราคาอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องคำนึงถึงภาระการจัดเก็บ ต้นทุนบริหารจัดการว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่ เนื่องจากข้าวส่วนใหญ่เก็บเกินกว่า 5 ปี รวมทั้งราคารับจำนำข้าวสูง ขณะที่ภาพรวมการส่งออกข้าวไทยปีนี้นั้นจนถึงวันที่ 18 เมษายนที่ผ่านมาส่งออกแล้วกว่า 3.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 คิดเป็นมูลค่ากว่า 51,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.87 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งยังมั่นใจว่าทั้งปีไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้ 10 ล้านตันตามเป้าหมาย

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างทรงตัวขณะที่ความต้องการข้าวจากต่างประเทศมีน้อยลง เพราะราคาข้าวสูงกว่าประเทศคู่แข่งโดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งราคาข้าวเก่าจะต่ำกว่าเวียดนาม ประกอบกับผู้ซื้อมีความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพข้าวหลังจากที่มีฝนตกลงมาในพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญ ทำให้ข้าวมีความชื้นสูง และเป็นอุปสรรคในการขนส่ง โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 350-355 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี เท่ากับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

กัมพูชา

กระทรวงเกษตรและหัตถกรรมกัมพูชา รายงานว่า ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 กัมพูชาส่งออกข้าวทั้งสิ้น 166,678 ตัน เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่มีการส่งออก 162,220 ตัน โดยตลาดหลักยังคงเป็นยุโรป เรียงตามลำดับคือ ฝรั่งเศส โปแลนด์ สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ สาธารณรัฐเช็ก เบลเยียม อิตาลี เยอรมนี สเปน และโปรตุเกส

ทางด้านนาย Hun Luk รองประธานสหพันธ์ข้าวกัมพูชา(Cambodia Rice Federation) ให้ความเห็นว่า สาเหตุที่การส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นน้อยมากในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 เนื่องจาก ปัญหาการตรวจสอบด้านสุขอนามัยที่เข้มงวดของจีนซึ่งเป็นตลาดข้าวสำคัญของกัมพูชา รองจากสหภาพยุโรป และในปัจจุบันทางการเงินอนุญาตให้ผู้ส่งออกข้าวกัมพูชาจำนวน 26 รายเท่านั้นที่สามารถส่งออกไปจีนได้ ในขณะที่อีก 55 รายต้องรอใบอนุญาต ซึ่งมีบริษัทผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่บางรายรวมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย

ทั้งนี้ สถานการณ์การส่งออกข้าวของกัมพูชาปัจจุบันไม่ค่อยแจ่มใส และอาจรวมถึงปีหน้า นอกจาก ปัญหาการเข้มงวดสุขอนามัยและการจำกัดใบอนุญาตจากจีนแล้ว สหภาพยุโรปยังได้กำหนดระดับสารตกค้าง Tricyclazole ในข้าวสารให้เหลือเพียง 0.01 มิลลิกรัมต่อข้าว 1 กิโลกรัม โดยจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกัมพูชาดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีมาตรฐานตามที่สหภาพยุโรปกำหนด แต่ยังมีกรหวั่นเกรงว่า ข้าวอาจจะไม่ผ่านมาตรฐานเพราะยังมีลักลอบใช้สารเคมีชนิดนี้ และปริมาณผลผลิตข้าวอาจน้อยลงกว่าเดิมเพราะความเสียหายในขั้นตอนการผลิตจากการลดการใช้สารเคมีดังกล่าว ซึ่งสำนักงานฯ จะได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

เว็บไซต์ Phnom Penh Post รายงานว่าตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา ผู้ประกอบการโรงสีและผู้ส่งออกข้าว กัมพูชาประสบปัญหาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนเงินทุน และผลผลิตตกต่ำ ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการจำนวนมากกว่า 10 รายที่ต้องเลิกกิจการและเป็นหนี้สินจำนวนมาก แม้ว่ารัฐบาลได้พยายามหามาตรการต่างๆ มาแก้ไข รวมถึงหาตลาดใหม่ๆ เพื่อส่งออกข้าวอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตาม

นอกจากนี้ ยังมีอีกปัญหาสำคัญที่กัมพูชากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ คือ การที่สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) ว่าด้วยการไม่อนุญาตสาร Tricyclazole ให้ใช้เป็นสารออกฤทธิ์ (Active Substances) ในผลิตภัณฑ์ป้องกันโรคพืช (Plant Protection Products : PPPs) โดยผู้ประกอบการจะต้องลดการใช้สารฯ ดังกล่าวให้เหลือ 0.01 มิลลิกรัมต่อข้าว 1 กิโลกรัม ภายในเดือนมิถุนายนสำหรับข้าวขาว และภายในเดือนธันวาคมสำหรับข้าวหอม ซึ่งในประเด็นนี้ยังคงเป็นปัญหาสำหรับผู้ประกอบการกัมพูชา หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันในระยะเวลาที่กำหนด จะทำให้ไม่สามารถส่งออกข้าวไปยุโรปได้ ซึ่งหมายถึงการเสียตลาด

ส่งออกข้าวหลักของประเทศ ซึ่งปัจจุบันตลาดยุโรปถือเป็นตลาดส่งออกข้าวที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชา คิดเป็นร้อยละ 63 หรือ 542,144 ตัน ของการส่งออกข้าวทั้งหมดในปีที่ผ่านมา

ในขณะที่จีนเป็นตลาดส่งออกสำคัญที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องจนกลายมาเป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ของกัมพูชา โดยในปีที่ผ่านมาจีนนำเข้าข้าว 127,460 ตัน และตกลงจะเพิ่มการนำเข้าเป็น 200,000 ตันในปี 2017 นี้ อย่างไรก็ตาม จีนได้กำหนดให้ผู้ที่จะส่งออกข้าวไปจีนได้นั้น จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยจากจีนก่อน (China's sanitary and phytosanitary (SPS) standards) จึงจะสามารถส่งออกข้าวมายังจีนได้ โดยปัจจุบันมีเพียง 26 บริษัทเท่านั้น อีก 55 บริษัท ยังคงรอการตรวจสอบและอนุมัติจากหน่วยงาน AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine) ซึ่งทางกระทรวงเกษตรฯ กัมพูชา ได้พยายามเร่งรัดให้ AQSIQ มาตรฐานตรวจสอบและอนุมัติโดยเร็ว เพื่อให้สามารถส่งออกข้าวจากกัมพูชาไปจีนได้ตามโควตาที่กำหนดไว้ในปีนี้

อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 ประเด็นที่กล่าวมาถือเป็นความท้าทายสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมข้าวของกัมพูชา ที่จะต้องเร่งพัฒนาและยกระดับคุณภาพการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากตลาดโลกและสามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร *Oryza.com* และ *www.mekongoryza.com*

ฟิลิปปินส์

ผู้บริหารของสำนักงานอาหารแห่งชาติ (National Food Authority NFA) ระบุว่ายินดีที่จะให้ตรวจสอบข้อกล่าวหาที่ว่า เจ้าหน้าที่ NFA ทำเงินจากการนำเข้าข้าวของรัฐบาล ซึ่งเป็นการตอบโต้คำแถลงของประธานคณะกรรมการของ NFA นาย Leoncio B. Evasco Jr. รัฐมนตรีประจำสำนักคณะรัฐมนตรี ที่ว่าจะเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นเพื่อตรวจสอบผู้กระทำความผิดในเรื่อง การทุจริตอย่างชัดเจนต่อความเสียหายด้านอาหารของประเทศ

ผู้บริหาร NFA Jason Laureano Y. Aquino กล่าวว่า การนำเข้าข้าวของ NFA เป็นไปอย่างโปร่งใสระหว่างหน่วยงาน ผ่านการประเมิน ให้คำแนะนำ และการอนุมัติจากคณะกรรมการความมั่นคงอาหารแห่งชาติ (National Food Security Committee: NFSC) ไปยังคณะกรรมการของ NFA และไปสู่ทำเนียบ กระบวนการเสนอราคาเปิดกว้างให้ประชาชนทั่วไปตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยตัวแทนและผู้สังเกตการณ์จากภาคเอกชนและภาครัฐ คณะกรรมการตรวจสอบ ภาคเกษตรกรรม และสื่อ

ทั้งนี้ ปริมาณการนำเข้าข้าวได้รับคำแนะนำจาก NFSC ประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ (National Economic development Authority: NEDA) เป็นประธาน รองผู้ว่าการสำนักงานสถิติแห่งชาติฟิลิปปินส์ (Philippine Statistics Authority: PSA) เป็นรองประธานและผู้บริหารของ NFA และตัวแทนจากทั้ง กรมบริการวิจัยนโยบายโครงการข้าวแห่งชาติของกระทรวงเกษตร (Department of Agriculture: DA) ธนาคารกลาง (Bangko Central Pilipinas BSP), กระทรวงการคลัง (Department of Finance: DOF), สำนักงานบริหารงานชลประทานแห่งชาติ (National Irrigation Administration: NIA), กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (Department of Trade and Industry: DTI) และสำนักพยากรณ์อากาศ PAGASA ในฐานะสมาชิกจากการประเมินของ NFSC เกี่ยวกับสถานการณ์การเก็บเกี่ยวและการจัดหาในประเทศ รัฐบาลจะนำเข้าเฉพาะส่วนที่ขาดแคลนในการเก็บเกี่ยวในท้องถิ่นเพื่อจุดประสงค์ในการสำรอง

ข้อเสนอแนะของ NFSC ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการของ NFA ประกอบด้วยรัฐมนตรีประจำสำนักคณะรัฐมนตรีเป็นประธานโดยมีผู้บริหาร NFA เป็นรองประธาน สมาชิกประกอบด้วยผู้ว่าการธนาคารกลาง Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) และผู้แทนจากกระทรวงการคลัง กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ (NEDA) ประธานธนาคารพัฒนาแห่งฟิลิปปินส์ (Development Bank of the Philippines: DBP) ประธานธนาคารที่ดินแห่งฟิลิปปินส์ (Land Bank of the Philippines) และตัวแทนของกลุ่มชาวนา เงื่อนไขการอ้างอิง (The terms of reference: TOR) เกี่ยวกับการนำเข้าข้าวของรัฐบาลมีการเผยแพร่ใน เว็บไซต์ของ NFA (nfa.gov.ph) ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณชนหรือบุคคลที่สนใจ ข้อกล่าวหาว่า NFA ไม่ได้มอบสำเนา TOR ของผู้ควบคุมการขนส่งสินค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศผู้บริหารของ NFA กล่าวว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนื่องจากเป็นทางเลือกของผู้จัดจำหน่าย

ข้อเสนอแนะของ NFA ที่จะผลักดันให้มีการนำเข้าจากต่างประเทศในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลคือความสมดุลของการนำเข้าข้าว 500,000 ตันในปี 2559 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ NFA ซึ่งได้มีการนำเข้าแล้วจำนวน 250,000 ตันในปี 2559 ดังนั้น NFA จึงแนะนำให้นำเข้าจำนวนที่เหลืออีก 250,000 ตันในปีนี้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเดือนที่ไม่มีการเก็บเกี่ยว

ตามคำแนะนำของ Ernesto Pernia รัฐมนตรีสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ (NEDA) กล่าวว่า คาดว่าปริมาณผลผลิตข้าวที่เก็บเกี่ยวช่วงหน้าร้อนปีนี้ น่าจะดี NFA ควรจัดหาโดยตรงจากเกษตรกรในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มปริมาณข้าวสำรอง นาย Aquino อธิบายว่าเป็นสิ่งที่ NFA กำลังปฏิบัติโดยสั่งให้สำนักงานภาคสนาม NFA ดำเนินการจัดซื้อจากท้องถิ่นและเพิ่มเป้าหมายการซื้อข้าวขึ้น 40% จากปีก่อนและจัดสรรเงินประมาณ 4 พันล้านเปโซสำหรับการซื้อนี้

NFA ได้รับมอบอำนาจจากสภาที่ปรึกษาการพัฒนาสถาบันิติบัญญัติแห่งชาติ (Legislative-Executive Development Advisory Council: LEDAC) เพื่อรักษาความมั่นคงด้านอาหารอย่างน้อย 15 วันในเวลาปกติ และ 30 วัน ในช่วงข้าวออกสู่ตลาดน้อยในเดือนกรกฎาคม – กันยายน ทั้งนี้ปัจจุบันประชากรฟิลิปปินส์อัตราความต้องการบริโภคข้าวอยู่ที่ 654,400 ถุงหรือ 32,720 เมตริกตันต่อวัน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ยังคงขยับตัวสูงขึ้นจากการที่ค่าเงินรูปียังคงแข็งค่าขึ้นประกอบกับราคาข้าวเปลือกในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง จึงทำให้ในช่วงนี้ความต้องการข้าวจากต่างประเทศลดน้อยลง สวนทางกับราคาข้าวที่ขยับสูงขึ้น โดยขำหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 384-389 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 382-387 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ค่าเงินรูปีแข็งค่าขึ้นไปแล้วประมาณ 5.2% ซึ่งใกล้เข้าสู่ระดับสูงที่สุดในรอบ 20 เดือน ขณะที่อุปทานข้าวในประเทศเริ่มลดลงเพราะการเก็บเกี่ยวข้าวฤดูการผลิตฤดูร้อน (summer-sown crop) ลดน้อยลงไปแล้ว โดยคาดว่าอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจะเริ่มมีการเก็บเกี่ยวข้าวฤดูการผลิตฤดูหนาว (winter crop) ซึ่งคาดว่าจะทำให้ราคาข้าวในประเทศมีแนวโน้มอ่อนตัวลง

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

อิรัก

คณะกรรมการธัญพืชอิรัก (The Iraqi Grain Board) รายงาน ผลการประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน จากทุกประเทศ เมื่อในวันที่ 16 เมษายนที่ผ่านมา โดยตกลงซื้อข้าวจากประเทศอูรูกวัยจำนวน 60,000 ตัน ซึ่ง การประมูลในครั้งนี้มีการเสนอข้าวจากแหล่งต่างๆ ดังนี้ ข้าวจากประเทศไทยมีการเสนอราคาที่ 408-435 เหรียญ สหรัฐฯต่อตัน (CIF free out) ข้าวจากอินเดียมีการเสนอราคาที่ 450.75-517.06 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (Liner out) ข้าวจากอาร์เจนตินามีการเสนอราคาที่ 540 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (CIF free out) ข้าวจากอูรูกวัยมีการเสนอราคาที่ 541-556 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (CIF free out) ข้าวจากบราซิลมีการเสนอราคาที่ 553 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (CIF free out) ข้าวจากสหรัฐอเมริการเสนอราคาที่ 589.50 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (CIF free out) ส่วนการประมูลซื้อข้าว เมื่อวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา นั้น อิรักยังไม่ได้ซื้อข้าวจากแหล่งใด

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-18 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 731,962 ตัน ลดลงประมาณ 5.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 778,159 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 55,135 ตัน ลดลงประมาณ 6.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 59,096 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 676,827 ตัน ลดลงประมาณ 5.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 719,063 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 11 เมษายน 2560 (ข้อมูลล่าสุด) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 12,469 ตัน ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-11 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรนำเข้า 148,496 ตัน ฝรั่งเศส 120,462 ตัน เนเธอร์แลนด์ 96,874 ตัน เยอรมนี 54,010 ตัน โปแลนด์ 53,944 ตัน อิตาลี 48,627 ตัน โปรตุเกส 41,177 ตัน เบลเยียม 33,690 ตัน สเปน 27,237 ตัน สาธารณรัฐเชค 22,574 ตัน สวีเดน 17,672 ตัน เป็นต้น

ในปีการผลิต 2015/16 (กันยายน 2558-สิงหาคม 2559) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าว 1,251,403 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,187,042 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 (เป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica 100,858 ตัน ลดลงประมาณ 7.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 108,479 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 และข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,150,545 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,078,563 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15)

ทางด้านการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-18 เมษายน 2560 มีการส่งออก 174,545 ตัน เพิ่มขึ้น 24.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 140,504 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 147,461 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 25.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 117,146 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 27,084 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 15.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 23,358 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 11 เมษายน 2560 (ข้อมูลล่าสุด) สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 4,677 ตัน โดยประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดซึ่งในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-11 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา มีการส่งออกไปแล้ว 74,641 ตัน

กรีซ 32,278 ตัน สเปน 19,898 ตัน โปรตุเกส 18,658 ตัน บัลแกเรีย 13,216 ตัน สหราชอาณาจักร 4,195 ตัน เป็น
ตัน

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน 2558-31 สิงหาคม 2559) สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 236,553
ตัน เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 229,820 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 โดยเป็นการส่งออกข้าวสาย
พันธุ์ Japonica 199,799 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 195,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี
2014/15 ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,754 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 34,315 ตัน
ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

